
๑/๓กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๓

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พืน้ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น า้เสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชมุชนและพืน้ที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทนุสิ่งแวดล้อม

สระแก้ว : ต่ืนเต้น! นักท่องเท่ียวเจอเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติปางสีดา
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๓กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตื่นเต้น! นักท่องเที่ยวเจอเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติปางสีดา

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ. สระแก้ว 
ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า พบเห็นเสือโคร่ง ๑ ตัว บริเวณถนนสายความมั่นคง 
สาย ๓๔๖๒ ช่วงประมาณกิโลเมตรที่ ๑๗ ขณะวิ่งผ่านหน้ารถเข้าไปในป่าข้างทางอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้ แต่ไม่สามารถระบุเพศ และรายละเอียดของเสือโคร่งตัวดังกล่าวได้ 
จากนั้นนักท่องเที่ยวได้หยุดรถ และถ่ายภาพรอยเท้าเสือไว้เป็นหลักฐาน

นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา กล่าวว่า การพบเสือโคร่ง บ่งบอก
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดงพญาเย็น ภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา แต่อีกมุมหนึ่งก็รู้สึก
เป็นห่วงเสือโคร่งตัวดังกล่าว หลังมีข่าวการพบเห็น และเผยแพร่สู่สาธารณะ อาจท าให้ผู้ไม่หวังดี 
หรือกลุ่มนายพรานเข้ามาล่าได้ ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ใน จ. สระแก้ว ปัจจุบันมีเสือโคร่งเหลือเพียง 
๒๒ ตัวเท่านั้น จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์เสือ โดยหากพบเห็น สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร. ๐๘๑๘๖๒๑๕๑๑ หรือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา โทร. ๐๘๑๙๔๘๕๑๒๙

ด้านนายสุระพง ธรรมวรางกูร นักอนุรักษ์และนักเดินป่า ในฐานะรองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาฝืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ กล่าวว่า เคยพบเห็นเสือโคร่งในพ้ืนที่ปางสีดา 
เมื่อช่วง ๒ - ๓ ปีก่อน บริเวณกิโลเมตรที่ ๖ - ๗ ทางข้ึนอุทยานแห่งชาติปางสีดา

นายสุระพง ระบุอีกว่า การมีคนพบเห็นเสือถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเป็นห่วงโซ่ อาหาร
ที่สมบูรณ์ แม้จะมีความเป็นห่วงผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบ แต่อยากให้มองมุมบวกมากกว่า 
เพราะขณะนี้ ช่วงชีวิตของเสือลดน้อยลง หากต่อไปจ านวนเสือลดลง ก็จะท าให้ระบบห่วงโซ่อาหาร
ในป่าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากนักท่องเที่ยวพบเสือ ขอให้ออกห่าง และรายงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ 
ผืนป่ามรดกโลก ทั้งเขาใหญ่ ปางสีดา ทับลาน ดงพญาเย็น ตาพระยา และป่าดงใหญ่ มีเสือเดินผ่านไป
ผ่านมาตลอดเวลา เป็นกลุ่มเดียวกัน และครอบครัวเดียวกัน

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/๒๘๖๗๑๗)


